

(สำเนา)



ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๕	นาย ฐชัย กมลพันธ์
๒	๐๐๓	นางสาว วิชดา คำนิกร
๓	๐๑๒	นาย นภวุฒิ พรหมชมชา
๔	๐๑๓	นาย มนตรี กำมณาฏ
๕	๐๐๒	นาย ภัทรเดช กิตติภัทรเนตร
๖	๐๐๙	นางสาว ชุติมา ทองดีวงศ์
๗	๐๑๐	นางสาว กมลรัตน์ พันธุ์พันธ์
๘	๐๐๑	นางสาว นุรฮายาตี ลาเซ็ง
๙	๐๐๘	นาย ปภักดิ์ พิมพันธ์
๑๐	๐๑๑	นางสาว ปณิตา พูลผล
๑๑	๐๐๗	นางสาว ดนิตา วงศ์รัตรี
๑๒	๐๑๔	นางสาว ชมนต์สมนต์ กาญจนพัชร

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

อนึ่ง ...

อนึ่ง ให้คนพิจารณาผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในวันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในวันที่มีรายงานตัวให้นำรูปถ่าย
ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) และใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดง
ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามที่ผ่านการ
เลือกสรร ทั้งนี้ ในวันทำสัญญาจ้าง ผู้ได้รับการจัดจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายโอภาส ทองยงค์)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำเนาถูกต้อง



(นายศรีรัตน์เพ็ชท์ นันตะวงษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ